

HỘI THẢO KHOA HỌC “THƯ VIỆN TRONG TƯƠNG LAI: TIỀM NĂNG VÔ TẬN”

Nhằm đẩy mạnh việc hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin trong mạng lưới thư viện kinh tế, ngày 30/11/2012, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội Quốc gia (Trung tâm) phối hợp với Viện Chiến lược Phát triển (Viện)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT)- đã tổ chức hội thảo khoa học “Thư viện trong tương lai: tiềm năng vô tận”.

Tham dự Hội thảo có ông Đặng Huy Đông- Thứ trưởng Bộ KHĐT; TS Tạ Bá Hùng- Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; ông Phạm Văn Vu- Phó Chủ tịch thường trực Hội Thông tin KH&CN Việt Nam; ông Phạm Thế Khang- Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; đại diện nhiều cơ quan thông tin bộ/ngành, các cơ quan thông tấn báo chí tại Hà Nội; lãnh đạo và các nghiên cứu viên của Trung tâm và Viện.

Khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Huy Đông đã nhấn mạnh tính hữu ích và sự cần thiết của việc hợp tác, phối hợp, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các đơn vị. Thứ trưởng đề nghị

Trung tâm đảm nhiệm vai trò đầu mối trong việc xây dựng mạng lưới thư viện chuyên ngành kinh tế và đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ nêu cao tinh thần hợp tác, hỗ trợ đơn vị đầu mối thúc đẩy hệ thống thông tin phát triển.

Hội thảo gồm hai phần: Mô hình thư viện trong tương lai hợp tác chia sẻ nguồn lực thông tin và Nhu cầu thông tin. Các giải pháp về phối hợp, hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các đơn vị, xây dựng mạng lưới thư viện chuyên ngành đã được tập trung thảo luận.

Bà Mai Thị Thu - Giám đốc Trung tâm - đã đánh giá cao chất lượng của các bài tham luận và ý kiến đóng góp tại Hội thảo. Bà nhấn mạnh, kết quả đạt được của Hội thảo lần này là nguồn tư liệu quý giúp các cơ quan trong và ngoài Bộ KHĐT đưa ra giải pháp hợp tác, kết nối và chia sẻ nguồn lực thông tin, phục vụ tốt hơn cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và quản lý cũng như cho doanh nghiệp.

LH

TẬP HUẤN: “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT VÀ LỰC LƯỢNG TIỀM NĂNG CỦA HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM”

Ngày 16/10/2012, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, lễ khai mạc khóa tập huấn: “Phát triển năng lực cho lãnh đạo chủ chốt và lực lượng tiềm năng của Hội Thư viện Việt Nam” do Liên đoàn Quốc tế các Thư viện và Hiệp hội Thư viện (IFLA) tài trợ và giảng dạy đã được tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có ông Michael Robinson - Tổng Giám đốc điều hành của Liên hiệp thư viện đại học của vùng Đông Nam Ôxtralia (CAVAL), nguyên Chủ tịch Hội Thư viện Hồng Kông (Trung Quốc), thành viên Ban Thường vụ IFLA khu vực châu Á - châu Đại Dương; ông Phạm Thế Khang- Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, các lãnh đạo chủ chốt của Hội Thư viện Việt Nam và đại diện lãnh đạo các thư viện trong cả nước.

Trong những năm qua, IFLA đặc biệt chú trọng việc phát triển và duy trì bền vững các hiệp hội thư viện toàn cầu. Thông qua hoạt động cốt lõi “Phát triển thông qua các chương trình thư viện” (ALP), và đặc biệt là “Chương trình xây dựng hội thư viện vững mạnh” (BSLA), IFLA đã hỗ trợ hiệp hội thư viện của nhiều quốc gia nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán



Toàn cảnh học viên tham dự khóa tập huấn

bộ thư viện chủ chốt thông qua việc triển khai các hội thảo, các khóa tập huấn kỹ năng lãnh đạo hiệp hội.

Việt Nam là nước thứ ba, sau Li Băng và Kazakhstan, được IFLA phê duyệt dự án với tên gọi “Phát triển năng lực cho lãnh đạo chủ chốt và lực lượng tiềm năng của Hội Thư viện Việt Nam”. Trong khuôn khổ dự án này, Hội Thư viện Việt Nam phối hợp với IFLA đã tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn cho dự án nói trên, trong hai ngày 16-17/10/2012, do Ông Michael Robinson thuyết giảng. Hơn 20 cán bộ chủ chốt của Hội Thư viện Việt Nam đã được đào tạo lý luận cơ bản về Hội thư viện, các kỹ

Tin hoạt động

năng lãnh đạo hội hiệu quả, kỹ năng tạo dựng và quản lý các mối quan hệ chiến lược và xây dựng kế hoạch vận động cho Hội Thư viện Việt Nam. Đồng thời, các học viên cũng được giới thiệu kinh nghiệm hoạt động của Hội Thư viện Hồng Kông.

Khóa tập huấn cũng giúp các cán bộ chủ chốt và cán bộ tiềm năng của Hội Thư viện Việt Nam cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thư viện và xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng phát triển.

Trần Thị Hải Yến

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN HỆ THỐNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Ngày 15/10/2012, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Thư viện Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng “Lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện” và lễ công bố và trao quyết định thành lập Liên chi hội thư viện chuyên ngành và quyết định thành lập Chi hội thư viện hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có PGS TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện); PGS TS Võ Văn Đức, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; TS Lê Văn Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện; ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, nguyên Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam; GS TS Hồ Sĩ Quý - Viện trưởng Viện Thông tin KHXH Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội thư viện chuyên ngành; TS GVC Nguyễn Huy Chương - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện (Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc; ThS Trần Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Thư viện KH&CN Quốc gia (Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Bộ KH&CN, Phó Chủ tịch Liên chi hội thư viện chuyên ngành). Tham dự còn có, về phía Trung tâm Thông tin khoa học Học viện, TS Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học; PGS TS Lê Văn Toan, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học, Phó Chủ tịch Liên chi hội thư viện chuyên ngành; và các học viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ các trung tâm thông tin - tư liệu - thư viện thuộc hệ thống Học viện trên cả nước.

Lớp học tập trung vào các chủ đề như chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng hoạt động thông tin - thư viện trong thời gian tới; tổ chức, quản lý thư viện hiện đại. Đặc biệt, lớp học sẽ giành một buổi trao đổi, tọa đàm với chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của trường Đại học



PGS TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc

Adelaide, Australia - MS. Helen Attar.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS TS Nguyễn Viết Thảo đã khẳng định thư viện có vai trò hết sức quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện. Đây là lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, cán bộ nòng cốt nhằm thống nhất trong tổ chức, quản lý và thống nhất các chuẩn nghiệp vụ chung trong việc triển khai xây dựng và tổ chức thư viện hiện đại. Ông cũng nhiệt liệt biểu dương việc xúc tiến hình thành Chi hội Thư viện hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, coi đó là một tổ chức nghề nghiệp có vai trò tập hợp, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các nghiệp vụ thư viện thống nhất trong hệ thống.

Ông Phạm Thế Khang đã đánh giá cao sự tích cực tổ chức các hoạt động tập huấn nghiệp vụ, thống nhất tổ chức, quản lý, chuẩn nghiệp vụ thư viện trong hệ thống Học viện, và đánh giá cao sự ra đời của Chi hội Thư viện này.

Ông Lê Văn Toan đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Học viện, Ban lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam, các cơ quan trung tâm thông tin - thư viện tại Hà Nội và bày tỏ quyết tâm triển khai, tổ chức tốt công tác thư viện, cũng như công tác của Chi hội Thư viện hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

CMK